

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ผู้รายงาน	นางชญาณิศ คงคารา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี (สังวรจันทรรายวุฒวิทยา)
ปีการศึกษา	2559

รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี (สังวรจันทรรายวุฒวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ตัวแปรที่ศึกษาในคั้งนี้ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางสังคม ระยะเวลาในการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 45 นาที ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์แบบแผนการวิจัยใช้แบบ One – Group Pretest – Post test Desing

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือด้วยตนเอง ประกอบด้วย คู่มือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย คู่มือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางด้านสังคม และแบบสังเกตพฤติกรรมการวางแผนปฏิบัติ ทบทวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี (สังวรจันทรราษฎร์วิทยา) ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/87.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด(80/80)

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมของชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี (สังวรจันทรราษฎร์วิทยา) สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่อี (สังวรจันทรราษฎร์วิทยา) มีค่าคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 87.67 นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่าคะแนนพัฒนา(D)เฉลี่ยเท่ากับ 11.60 เมื่อดูเป็นรายบุคคลแล้วนักเรียนทุกคนมีค่าคะแนนพัฒนา(D)สูงกว่า 10